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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้ำ ในปี 2561
การปลูกฝังเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในสถานศึกษา
จะใช้ระบบติดตามการแก้ปัญหาขยะ มั่นใจโรงเรียนไม่กลัวประเมิน

วันนี้ (23 ต.ค.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)
กล่าวถึงเรื่องการปลูกฝังเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในสถานศึกษาว่า
ขยะไม่ใช่เรื่องของขยะเพียงเรื่องเดียวแต่ยังมีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องของการพัฒนาตามเป้าหมายของประเทศและกร
ะทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้เราจะใช้การบริหารที่มุ่งสู่ความสำเร็จ
ซึ่งจะให้โรงเรียนทุกโรงทำแต่หากทำแล้วยังไม่สำเร็จก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าที่ยังไม่ประสบความสำเร็จจะต้องมีการป
รับปรุงในเรื่องอะไร เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการขยะก็เช่นเดียวกัน ขณะนี้เรามีตัวอย่าง 625
ตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกมาจากเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งสพฐ.เขตจะรวบรวมแนวทางเหล่านั้นเพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศ ได้ดูแนวทางแล้วเร่งดำเนินในปีงบประมาณ
2561 ซึ่งคิดว่าในภาคเรียนที่สองก่อนปิดเทอมใหญ่โรงเรียนจะต้องเข้าสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ถึงแม้จะยังไม่
100%ก็ตาม แต่ก็จะเป็นตัวชี้วัดให้กับโรงเรียนในการประเมินตัวเองได้ว่าไปถึงขั้นไหนแล้ว

เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อไปว่า ในปี 2561 สพฐ.จะเน้นเรื่องของระบบการติดตาม
แต่เป็นการติดตามที่ไม่สร้างภาระให้แก่โรงเรียนที่ต้องทำรายงาน
แต่เราจะใช้วิธีการติดตามทั้งใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และคนในพื้นที่ช่วยกันประเมินหรือเรียกว่าประเมิน 360 องศา
เช่น เราอยากรู้ว่าโรงเรียนนี้มีกระบวนการในการกำจัดขยะหรือไม่เราจะมีการโทรสุ่มเหมือนโพลก็ได้ เป็นต้น
ทั้งนี้จะเป็นการติดตามประเมินเป็นระยะตลอดปี ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนอย่างดี
เพราะต่างก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่แล้ว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 12.44 น.
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